
สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๑๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  
วันอังคารท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 
โดย ณัฐทิพย์  กบิลคาม 

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๔๐ น. 

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนท่ี ๑ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม และก่อนท่ี
จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระประธานได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ต่อท่ี
ประชุม โดยใช้เวลาประมาณ ๔๒ นาที ซ่ึงเรื่องต่าง ๆ ท่ีสมาชิกอภิปรายเพ่ือฝากให้รัฐบาลพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป 

ต่อจากนั้น ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเริ่มจากเรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ี
ประชุมสภาซ่ึงไม่ปรากฏในระเบียบวาระจํานวน ๒ เรื่อง จากนั้นเข้าสู่วาระเรื่องด่วน เรื่อง ต้ังคณะกรรมาธิการ
เพ่ือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังนี้ กรรมการอัยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน คือ นายวิรุฬห์  วงศ์อภิสัมโพธิ์  และนายณัฐเมศร์  เรืองพิชัยพร จะครบกําหนดวาระการ
ดํารงตําแหน่งครั้งแรก ๒ ปี ในวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ซ่ึงเรื่องดังกล่าวยังมีปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการ
นับวันเริ่มและวันครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งโดยนายณัฐเมศร์  เรืองพิชัย  กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และคณะกรรมการอัยการมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน  และเรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองกลาง  อย่างไรก็ตาม  ในการพิจารณาของวุฒิสภาในวันนี้เพ่ือต้ังคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาเสนอ
รายชื่อบุคคลท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงเป็นข้ันตอนตามกฎหมาย  มีสมาชิกอภิปราย
พอสมควรซ่ึงผู้อภิปรายแสดงความเห็นหลากหลายประเด็น โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการต้ังกรรมาธิการชุด
ดังกล่าวไปพลางก่อน  ซ่ึงท่ีประชุมเห็นด้วย  จากนั้นประธานขอหารือต่อท่ีประชุมว่ากรรมาธิการชุดนี้จะมี
จํานวนเท่าใด ซ่ึงทางเลขานุการกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาได้เสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณา
รายชื่อบุคคลท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒๕  ท่าน  ซ่ึงท่ีประชุมไม่ขัดข้อง  โดยท่ี
ประชุมวุฒิสภาเห็นควรให้คณะกรรมาธิการชุดนี้มีกําหนดเวลาการทํางาน ๖๐ วัน และกรรมาธิการชุดนี้ต้องทํา
หน้าท่ีตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ถูกเสนอรายชื่อเป็นกรรมการอัยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้วย 

เม่ือจบเรื่องด่วนแล้ว ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อ โดยเป็นวาระกระทู้ถาม  
ซ่ึงประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ารัฐมนตรีท่ีจะมาตอบกระทู้ท่ี ๑ และกระทู้ท่ี ๒ ติดภารกิจไม่สามารถมาตอบ
ชี้แจงได้  จึงขอเลื่อนการถามตอบกระทู้ท้ัง ๒ กระทู้ดังกล่าวออกไปก่อน ดังนั้นในวันนี้จะมีการถามตอบกระทู้
ถามรวม ๓ กระทู้ ดังนี้ 

 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาโครงสร้างของหน่วยงานราชการ ซ่ึงถามโดย สว.เจตน์ ศิรธรา
นนท์ ท้ังนี้ผู้ต้ังกระทู้กล่าวว่าปัญหาท่ีสํานักงบประมาณเผชิญอยู่ในปัจจุบัน คือ รายจ่ายประจําของรัฐบาลท่ีสูง
มากจนเป็นภาระต่องบประมาณ โดยในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๔ ท่ีผ่านการพิจารณาของรัฐสภามี
การต้ังรายจ่ายประจําไว้ท่ี ๑.๖๖ ล้านล้านบาท เพ่ิมจากปี ๒๕๕๓ จํานวน ๒๓๐,๐๐๐ ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
๑๕.๙) ซ่ึงรายจ่ายประจํานี้คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓ ของงบประมาณ ๒.๐๗ ล้านล้านบาท และรวมเงินกู้ 
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๔๒๐,๐๐๐ ล้านบาทไว้ด้วย แต่ถ้าหักเงินกู้ออก สําหรับรายได้ท่ีจัดเก็บของงบประมาณปี ๒๕๕๔ เม่ือหักภาษีท่ี
จัดสรรให้ท้องถ่ินและหักภาษีท่ีขอคืนแล้วจะเหลือเพียง ๑.๖๕ ล้านล้านบาท ซ่ึงเป็นจํานวนเงินท่ีไม่เพียงพอต่อ
รายจ่ายประจํา โชคดีท่ีการต้ังวงเงินจัดเก็บรายได้เป็นลักษณะท่ีพยายามกดตัวเลขให้ตํ่า ประกอบกับโชคดีท่ี
สภาพเศรษฐกิจดีข้ึนจนทําให้รัฐจัดเก็บรายได้สูงกว่าท่ีประมาณการไว้เกือบ ๒ แสนล้านบาท รัฐจึงสามารถต้ัง
งบประมาณรายจ่ายกลางปีเพ่ิมได้ถึง ๑ แสนล้านบาท และยังมีเงินเหลือไปบริหารประเทศเพ่ิมข้ึนอีก โดยปัญหา
รายจ่ายประจําท่ีสูงมากเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ นอกเหนือจากโครงการประชานิยมท่ีมีมากมายแล้ว อีกสาเหตุ
หนึ่งคือการต้ังหน่วยงานใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึนทุกปีโดยไม่มีการยุบหน่วยงานเดิม ท้ังท่ีภารกิจลดลงเนื่องจากการถ่าย
โอนภารกิจให้หน่วยงานใหม่ อีกท้ังการต้ังหน่วยงานใหม่สวนทางกับทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีภาครัฐต้องลด
บทบาทลงให้เหลือบทบาทภารกิจหลักท่ีจําเป็นและคุ้มค่าต่องบประมาณ ตลอดจนรัฐจะต้องเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนอ่ืน ๆ ท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน ประชาสังคม ชุมชน และประชาชน สําหรับ
ปัญหาอีกประการหนึ่งคือการท่ีหน่วยงานหลายหน่วยงานมีภารกิจท่ีซํ้าซ้อนกันทําให้เกิดการสิ้นเปลือง
งบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้การขาดหน่วยงานประเมินโครงการท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมท่ีทําให้การใช้งบประมาณแผ่นดินไม่คุ้มค่าเท่าท่ีควร จึงขอเรียนถามว่า 

๑. รัฐบาลมีแนวคิดเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างของหน่วยงานราชการใหม่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่าหรือไม่ และหน่วยงานท่ีภารกิจซํ้าซ้อนรัฐจะมีแนวคิดแก้ไขหรือไม่ อย่างไร 

๒. รัฐบาลมีแนวคิดในการปฏิรูปการประเมินโครงสร้างเพ่ือตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิผลของ
โครงการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมให้เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณหรือไม่ 

นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรีให้มาตอบชี้แจง โดย รมต.ประจําสํานักนายกฯ ได้ชี้แจงเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณซ่ึงเป็น
รายจ่ายประจําในรอบหลายปีมานี้  มีอัตราส่วนท่ีลดลงเรื่อย ๆ และรัฐบาลให้ความสําคัญการปรับโครงสร้างของ
ส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงในระยะเวลา ๑๐ ปีท่ีผ่านมามีการ
ต้ังกรมใหม่ ๑๐ แห่ง ระดับกองมีการต้ังข้ึนใหม่ประมาณ ๑๐๐ กอง ซ่ึงในการต้ังส่วนราชการใหม่นี้ใช้วิธีเกลี่ย
อัตรากําลัง  ทําให้ค่าใช้จ่ายไม่เพ่ิมตามจํานวนกรม กอง ท่ีต้ังข้ึนใหม่ และการพัฒนาระบบราชการดีข้ึน
ตามลําดับ โดยใช้ยุทธศาสตร์ ๗ ประการ และปีท่ีแล้วได้จัดโครงการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น   ส่วนปีนี้ได้จัด
ให้มีโครงการปรับปรุงพัฒนาการทํางานสู่ความเป็นเลิศ ส่วนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การดําเนินงานนั้นได้จัดให้มีโครงการดังกล่าวแล้ว รวมท้ังภาคประชาสังคมท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ด้วย 

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง ความพร้อมปฏิบัติตามกฎ กระทรวง กําหนดการสอบสวนความผิดอาญาบาง
ประเภทในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ซ่ึงถามโดย สว.สุเมธ  ศรี
พงศ์ ท้ังนี้ผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า ด้วยได้มีกฎกระทรวงกําหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอ่ืน
นอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้
กําหนดให้ความผิดตามกฎหมาย จํานวน ๑๙ ฉบับ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้ คือ 

 ๑. กฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน 
 ๒. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 
 ๓. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร 
 ๔. กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
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 ๕. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๖. กฎหมายว่าด้วยการพนัน 
 ๗. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ 
 ๘. กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
 ๙. กฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวประชาชน 
 ๑๐. กฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องท่ี 
 ๑๑. กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 
 ๑๒. กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 ๑๓. กฎหมายว่าด้วยยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าท่ีกองอาสารักษาดินแดน 
 ๑๔. กฎหมายว่าด้วยโรงรับจํานํา 
 ๑๕. กฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
 ๑๖. กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
 ๑๗. กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ 
 ๑๘. กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
 ๑๙. กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืนเว้นแต่
ความผิดท่ีมีโทษ ตามมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๒ ทวิ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ให้พนักงานสอบสวน
ฝ่ายตํารวจเป็นผู้สอบสวน กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้เม่ือพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษานั่นคือจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เนื่องจากกฎหมายท้ัง ๑๙ ฉบับ เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจําวันของประชาชน 

และปัจจุบันได้มีกฏกระทรวงตัดกฎหมาย ๓ ฉบับ คือ กฎหมายว่าด้วยการพนัน กฎหมายว่าด้วย
สถานบริการ และกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  
ให้ เ ป็นอํานาจของพนักงานสอบสวนฝ่ายตํารวจ  ท้ังนี้ผู้ ต้ั งกระทู้ได้สอบถามไว้หลายคําถาม  เช่น   
กระทรวงมหาดไทยมีการคัดค้านคําสั่งเปลี่ยนแปลงตัดกฎหมาย ๓ ฉบับดังกล่าว ให้เป็นหน้าท่ีของตํารวจหรือไม่
และกระทรวงมหาดไทยได้ดูแลบุคลากรเพียงพอหรือไม่ 

พลตํารวจโทชัจจ์  กุลดิลก รมช.กระทรวงมหาดไทย ได้ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลง
อํานาจสอบสวนนั้นขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปท่ีชัดเจน ส่วนการดูแลบุคลากรได้เตรียมความพร้อมให้พนักงาน
สอบสวนฝ่ายปกครอง (ปลัดอําเภอ) โดยการจัดอบรม แจกคู่มือ และการฝึกปฏิบัติ ส่วนค่าตอบแทนนั้นได้จัดให้
มีค่าตอบแทนพิเศษรวมถึงจัดงบประมาณท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ส่วนภาระในการควบคุมตัวหรือฝากขังนั้น
เป็นภาระของพนักงานสอบสวนฝ่ายตํารวจ ส่วนข้อเสนอของ สตช. ท่ีจะตัดอํานาจการสอบสวนในคดีอาญาทุก
คดีให้เป็นหน้าท่ีของตํารวจแต่เพียงฝ่ายเดียวนั้น ขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังไม่ถูกเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
 
                  ๓. กระทู้ถาม เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ  ตั้งถามโดย ส.ว.นิลวรรณ  เพชรบูรณิน  
โดยผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า ตามท่ีสถาบันพัฒนาการบริหารจัดการระหว่างประเทศ (IMD – International Institute 
for Management Development) ได้เปิดเผยผลการศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ
ประจําปี ๒๕๕๔ ว่า ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอยู่อันดับท่ี ๒๗ จาก ๕๙ ประเทศ ซ่ึงส่วนท่ีทํา
ให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นรองประเทศอ่ืน ๆ มากท่ีสุด คือ เรื่องของการพัฒนา
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาครัฐจึงต้องให้ความสําคัญต่อการพัฒนาและวิจัยรวมถึงมีหน่วยงานดูแลด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพราะจากนี้ไปขีดความสามารถของประเทศจะแข่งขันกันด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม อย่างไรก็ดีเม่ือพิจารณาถึงระบบวิจัยของประเทศไทยแล้วกลับพบว่ามีปัญหาหลายประการ ได้แก่ 
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยให้แก่ภาครัฐน้อยมาก การขาดการบูรณาการในด้านการวิจัยทุกระดับ
และทุกมิติ  หน่วยงานไม่เพียงแต่ทํางานซํ้าซ้อน แต่บางหน่วยงานยังขาดความชัดเจนในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ขาดประสิทธิภาพในการบริหารคน บริหารเงินและบริหารงาน รวมถึงการขาดกฎหมายท่ีสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้วิจัย อย่าง Bayh – Dole Act ของสหรัฐอเมริกา ท่ีระบุให้ผู้วิจัยท่ีรับทุนวิจัยจากงบประมาณของรัฐสามารถนํา
งานวิจัยไปจดสิทธิบัตรและขายสิทธิบัตรให้ภาคการผลิตได้ ซ่ึงส่งผลให้เกิดความต่ืนตัวในการทําวิจัย รวมถึงการ
สร้างความร่วมมือด้านสิทธิประโยชน์ระหว่างภาควิชาการกับเอกชนมากข้ึน เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาใน
ทุกมิติรัฐบาลจึงต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาและปฏิรูประบบวิจัยของประเทศรวมถึงการผลักดันให้มีการ
ออกกฎหมายการวิจัยของประเทศในภาพรวม มีพระราชบัญญัติวิจัยแห่งชาติเพราะกฎหมายท่ีมีอยู่ในขณะนี้คงมี
เพียงพระราชบัญญัติของแต่ละหน่วยงานซ่ึงอาจแก้ไขได้ยากและไม่ครอบคลุม จึงขอเรียนถามว่า  

๑. รัฐบาลมีแนวทางในการปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศหรือไม่ อย่างไร 
๒. รัฐบาลได้ดําเนินการจัดทํากฎหมายวิจัยไปมากน้อยเพียงใดแล้ว และจะจัดทําให้แล้วเสร็จเม่ือใด 

           นายวรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่าอีก
ไม่ถึง ๒ ปี เราก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซ่ียน ซ่ึงไทยจะต้องเตรียมความพร้อม โดยเพ่ิมขีดความสามารถด้านต่าง ๆ 
เช่น การเพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัย ท้ังนี้ ค.ร.ม.ได้ให้ความสําคัญโดยจะเพ่ิมเม็ดเงินให้และบูรณาการงาน 
โดยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เตรียมแผนงานไว้ ๔๗ แผนงาน และกระทรวงฯ จะทําแผนงานนี้เป็น
แผนงานแห่งชาติ รวมท้ังบูรณาการงานวิจัย  เพ่ือพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ของประเทศ รวมท้ังจะได้มีการต้ังอุทยาน
วิทยาศาสตร์ในทุกภูมิภาคเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากข้ึน ท้ังนี้การดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้นักวิจัย
ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและสามารถนํางานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป 

เม่ือหมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานได้สั่งปิดประชุในเวลา ๑๓.๕๐ น. 

 

 


